



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ โทร. มท ๕๐๗๗๔

ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๔๒๖

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามตัวชี้วัดที่ ๓ “ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ”

เรียน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการทุกภาค

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๗๗๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน) เกี่ยวกับการเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตัวชี้วัดที่ ๓ “ร้อยละของจำนวนข้าราชการในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ” นั้น

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งช่องทางการเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าเรียนรู้ผ่านทาง “ระบบการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ของสำนักงาน ก.พ. หรือ อื่น ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันสิ้นสุดรอบการประเมิน) และพิมพ์เอกสารรับรองได้จากระบบภายใน ๓ วัน หลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. การรายงานข้อมูลผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

๒.๑ รายงานจำนวนข้าราชการในสังกัดที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯ ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพ <http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html> หัวข้อ แบบรายงาน ฯ และสำเนาประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับให้สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนดในรูปแบบไฟล์ Excel และสำเนาประกาศนียบัตร ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ stabundamrong@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวพรพรรณ เดชะพหล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.